

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: อังคาร 1 กรกฎาคม 2557

ปีที่: 24

ฉบับที่: 8616

หน้า: 23(ล่าง)

Col.Inch: 47.58 Ad Value: 52,338

PRValue (x3): 157,014

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มทส.จัดสอนมวยไทย'นศ.อาเซียนเน้นนำกลับไปประเทศ-เผยแพร่ศิลปะป้องกันตัว

มทส.จัดสอนมวยไทย'นศ.อาเซียน เน้นนำกลับไปประเทศ-เผยแพร่ศิลปะป้องกันตัว

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวถึงการจัดโครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมและการป้องกันตัวนานาชาติ ซึ่งเป็นการอบรมเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้แก่ศึกษานานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียจำนวนกว่า 140 คน ว่า มทส. โดย สถาบันกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมและการป้องกันตัวนานาชาติขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาจากประเทศต่างๆ ได้รู้จักประเทศไทยและศิลปวัฒนธรรมของไทยมากยิ่งขึ้น โดยจัดค่ายมวยไทยเป็นกิจกรรมนำร่อง เนื่องจากศิลปะมวยไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน ประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอาเซียน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านศิลปะมวยไทย หรือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

อธิการบดี มทส. กล่าวว่า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมและการป้องกันตัวนานาชาติครั้งนี้ มีทั้งนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้งนักศึกษาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และแทนซาเนีย รวมกว่า 140 คน โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มวยไทย มวยไทย 5 สาย ฝึกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวของมวยไทย ทักษะการใช้หมัด เท้า เข่า สอก แม่ไม้มวยไทย 15 ไม้ม และการต่อสู้ การไหว้ครูมวยไทย การถักค้ำมงคล รวมถึงการนวดแผนไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษาพาชมการชกมวยไทย ณ เวทีมวยค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เยี่ยมค่ายมวยเกียรติหมู่บ้าน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ค่ายมวยไอโมบาย และสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งนอกเหนือจากความสนุกสนานและได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของมวยไทยแล้ว นักศึกษานานาชาติเหล่านี้จะได้นำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะมวยไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมประจำชาติของไทยไปเผยแพร่ยังประเทศของตนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพิธีเปิดโครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมและการป้องกันตัวนานาชาติ ได้มีการจัดแสดงการต่อสู้ด้วยศิลปะมวยไทยโดย บัวขาว บัญชาเมฆ หรือนายสมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก พร้อมการแสดงการต่อสู้ด้วยศิลปะคาราเตว โดยทีมนักแสดงแทนจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร บางระจัน และสมเด็จพระเจ้าตากสิน



มวยไทย - ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมและการป้องกันตัวนานาชาติ อบรมเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้แก่ศึกษานานาชาติ โดยมีบัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดัง ร่วมงาน